



ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมพลศึกษา ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  
(Internet) ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และให้ผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
ผ่านเคาน์เตอร์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธา  
ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้  
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ กรมพลศึกษา ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบ  
ได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ  
ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง  
ตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบ  
แข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพลศึกษา  
เลขที่ ๑๕๔ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕  
ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมพลศึกษาจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันฯ  
เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้กลับมา  
แพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อลด  
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ  
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของทางการ กรมพลศึกษาจึงขอเลื่อนกำหนดการสอบ  
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID 19) จะคลี่คลาย

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ กรมพลศึกษา จะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
ทางเว็บไซต์ของกรมพลศึกษา [www.dpe.go.th](http://www.dpe.go.th) หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  
เข้ารับราชการ” หรือ <http://dpe.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



นายนิวัติ สัมตะนิรันดร์  
อธิบดีกรมพลศึกษา